



ประกาศเทศบาลนครแม่สอด
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (งบประมาณเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

.....

ตามประกาศเทศบาลนครแม่สอด ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (งบประมาณเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) จำนวน ๒ ตำแหน่ง ๔ อัตรา โดยได้กำหนดให้มีการรับสมัครระหว่างวันที่ ๒๐ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และดำเนินการประเมินสมรรถนะภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ และดำเนินการประเมินสมรรถนะภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) สัมภาษณ์ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ การสอบคัดเลือกฯ ได้เสร็จสิ้นแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๔๕ (๓) แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตาก ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตาก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งฯ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

๑. ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ เรียงตามลำดับคะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับรายละเอียดปรากฏตามบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ แนบท้ายประกาศนี้

๒. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ ตามประกาศนี้จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลา ๖ เดือน นับแต่วันประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลฯ หากมีการสอบคัดเลือกบุคคลฯ อย่างเดียวกันนี้อีกและได้มีการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลฯ ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลฯ ได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก

๓. ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลฯ ที่ได้ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลฯ ได้เมื่อเทศบาลนครแม่สอดได้ทำหนังสือแจ้งให้เข้ามารายงานตัว หากไม่มารายงานตัวตามที่เทศบาลนครแม่สอดกำหนดทางเทศบาลนครแม่สอดจะเรียกผู้ผ่านผลการสอบคัดเลือกบุคคลฯ ได้ ในลำดับถัดไปเข้ารับการทำสัญญาจ้างต่อไป

๔. การดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลฯ ครั้งนี้ ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลฯ ได้ตรวจสอบและรับรองตนเองแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัครฯ หากภายหลังตรวจสอบพบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนแม้จะเป็นผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลฯ แล้วหรือได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างแล้วก็ตาม เทศบาลนครแม่สอดจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างและสัญญาจ้างนั้นเป็นอันยกเลิก

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายบรรเจ็ด ลาวันย์รัตนากุล)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีนครแม่สอด

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (งบประมาณเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
แนบท้ายประกาศเทศบาลนครแม่สอด ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓

๑. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	นางจินตนา ขอดเตชะ	เทศบาลนครแม่สอด ขอแจ้งให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ ได้ลำดับที่ ๑ มารายงานตัวภายในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ กองการศึกษา ชั้น ๓ อาคารศูนย์ส่งเสริมอาชีพชุมชน

๒. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	นางสาวทศวรรณ อุตตะมะ	เทศบาลนครแม่สอด ขอแจ้งให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ ได้ลำดับที่ ๑ มารายงานตัวภายในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ กองการศึกษา ชั้น ๓ อาคารศูนย์ส่งเสริมอาชีพชุมชน